

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ม.อ. ลดภาระผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 ปรับลดค่าเทอม-หอพัก ทุนการศึกษา สู้ COVID-19

## **ม.อ. ลดภาระผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 ปรับลดค่าเทอม-หอพัก ทุนการศึกษา สู้ COVID-19**

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยถึงมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า มาตรการเยียวยาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทาง ม.อ. ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมให้กับนักศึกษา

ทุกราย ในอัตราร้อยละ 30 สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 และลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา ร้อยละ 20 จากอัตราปกติ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 และลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 10 จากอัตราปกติ สำหรับ



การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยมอบทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป และทุนการศึกษาประเภททุนทำงาน แลกเปลี่ยน รวมถึงสวัสดิการ เงินยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินและมีความจำเป็นเร่งด่วน และช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับมาตรการเยียวยา หรือได้รับผลกระทบอื่นๆ สามารถติดต่อคณะหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกิจการนักศึกษา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป

## ม.อ.ปรับลดค่าเทอม

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)เปิดเผยว่าม.อ.ได้กำหนดมาตรการเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครอง ได้แก่ ลดค่าธรรมเนียมให้กับนักศึกษาทุกราย อัตราร้อยละ 30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และลดค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราร้อยละ 20 จากอัตราปกติ สำหรับการศึกษภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 และลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย อัตราร้อยละ 10 จากอัตราปกติ สำหรับการศึกษภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษประเภททุนทั่วไป ทุนทำงานแลกเปลี่ยน สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินและมีความจำเป็นเร่งด่วน และช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษา ทั้งนี้ ม.อ.ยึดหลักการต้องไม่มีนักศึกษาลาออกจากการศึกษาเพราะปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์.

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อข่าว : ม.อ. แจก ‘ทุน-ลดค่าเทอม-หอพัก’

## ม.อ.แจก ‘ทุน-ลดค่าเทอม-หอพัก’

ผศ.สุพจน์ โกวิทษา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งล่าสุดสถานการณ์ในประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่และการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาม.อ. จึงจัดมาตรการเฝ้าระวังนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นมาตรการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อลดภาระให้กับ ผู้ปกครอง มาตรการเฝ้าระวังสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางม.อ. ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมให้กับนักศึกษาทุกราย ในอัตราร้อยละ 30 สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 และลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราร้อยละ 20 จากอัตราปกติ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 และลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภท ของมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 10 จากอัตราปกติ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยมอบทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป และทุนการศึกษาประเภททุนทำงานแลกเปลี่ยน

รวมถึงสวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินและมีความจำเป็นเร่งด่วน และช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับมาตรการเยียวยา หรือได้รับผลกระทบอื่นๆ ติดต่อคณะหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกิจการนักศึกษา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป

ขณะที่ระบบการเรียนการสอน ทางม.อ. ได้จัดบริการและสวัสดิการ โดยให้วิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร จัดเตรียมห้องเรียนที่มีความพร้อมของระบบ และอุปกรณ์ การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความ เหลื่อมล้ำแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์ สถานที่ และเครือข่ายสัญญาณในการเรียนการสอน

“พันธกิจของม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ สำหรับมาตรการเฝ้าระวังนักศึกษาที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 นั้น ม.อ. ได้ยึดหลักการคือต้องไม่มีนักศึกษา ลาออกจากการศึกษาเพราะปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งบ่มเพาะคนดี สู่งสังคม และส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วสุดภาคแรงงานต่อไป” ผศ.สุพจน์กล่าว

หนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อข่าว : ม.อ. ลดค่าเทอม-หอพัก-ทุน



## ●ม.อ.ลดค่าเทอม-หอพัก-ทุน

นายสุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขล  
านครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโค  
วิด-19 ระลอกใหม่ ม.อ.จัดมาตรการเยียวยานักศึกษา  
ปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบ ปีการศึกษา 2564 ลด  
ค่าธรรมเนียมให้นักศึกษาทุกราย 30% ภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2563 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%  
ภาค 1 และภาค 2 ปีการศึกษา 2564 และลดค่า  
ธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภท 10% นอกจากนี้  
จัดสรรทุนเพิ่มกรณีพิเศษ โดยมอบทุนประเภททุน  
ทั่วไป และประเภททุนทำงานแลกเปลี่ยน รวมถึง  
สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิน และช่วยเหลืออาหารกลางวัน  
นักศึกษา นักศึกษาติดต่อคณะเพื่อขอรับความช่วย  
เหลือเป็นรายกรณี